



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาร์ตเนอร์
หน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์
ประเทศไทย

ภาพรวม

เอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลทางภาษีและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมอบสิทธิ์หน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ (“RSU”)¹ โดยบริษัท Starbucks Corporation (“บริษัท”) ภายใต้แผนงูโจงสำหรับหุ้นทุระยะยาวปี 2548 (“แผน”)

เอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้อิงตามกฎหมายด้านภาษี ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของคุณ ณ เดือนสิงหาคม 2561

กฎหมายด้านภาษีมักมีความซับซ้อนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีส่วนบุคคลของคุณสำหรับข้อมูลปัจจุบันและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระทางภาษีส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการมอบสิทธิ์ RSU ของคุณ การครบกำหนดของ RSU ของคุณและการออกหุ้นของบริษัท การชำระเงินปันผลใด ๆ ที่ได้จากหุ้นดังกล่าว และการขายหุ้นของบริษัทที่ได้รับมาจากได้แผนหุ้น

โปรดทราบว่าเอกสารแนบท้ายฉบับนี้กล่าวโดยทั่วไป และมีได้กล่าวถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจไม่มีผลต่อสถานการณ์ทางภาษีหรือการเงินของคุณ และบริษัทจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะรับรองถึงผลทางภาษีใดๆ ที่จะตามมาได้ ข้อมูลในเอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้ถือว่า RSU ถูกชำระเป็นหุ้น และหุ้นดังกล่าวจะออกให้ทันทีที่สามารถดำเนินการในทางปฏิบัติหลังจากวันที่ครบกำหนด หากมีการชำระเงินปันผลใด ๆ เพื่อซื้อหุ้น ถือว่าเงินปันผลนั้นจะถูกชำระเข้าบัญชีธนาคารหน้าต่างประเทศ (นั่นคือ พวกเขาจะไม่ได้รับการชำระเงินผ่านทางธนาคารในประเทศของคุณ หรือเข้าบัญชีในประเทศของคุณ) คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ถึงการบังคับใช้กฎหมายทางภาษีหรือกฎหมายอื่น ๆ ในประเทศของคุณตามสถานการณ์เฉพาะของคุณ

ถ้าคุณเป็นพลเมืองหรือพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น หรือคุณได้โยกย้ายการจ้างงานและ/หรือการพำนักอาศัยหลังจากที่คุณได้รับการมอบสิทธิ์ RSU หรือคุณไม่ได้ดำรงสถานะพนักงานอีกต่อไป ณ เวลาที่มีการหักภาษี ข้อมูลในเอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้อาจไม่มีผลกับคุณ

ผลทางภาษีที่อธิบายไว้ในเอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้อิงบางส่วนตามที่ไม่มีหรือไม่มีในข้อตกลงของบริษัทเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของรางวัลก่อนนิติบุคคลที่จ้างคุณ (เรียกว่า “ข้อตกลงการชำระคืนส่วนต่าง”) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงการชำระค่าส่วนต่างกับนายจ้างของคุณ การเก็บภาษีและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับรางวัลที่ได้มอบสิทธิ์ให้กับคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในเอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการปรับใช้ แก้ไข หรือยุติข้อตกลงการชำระค่าส่วนต่างกับนิติบุคคลที่จ้างของคุณได้ทุกเมื่อ

สุดท้ายนี้ ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้ถือว่าคุณไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยที่ต้องชำระภาษีของสหรัฐฯ และคุณได้กรอกแบบฟอร์ม W-8BEN ให้ครบถ้วนแล้วเพื่อรับรองสถานะของคุณว่าไม่ได้เป็นพลเมืองของสหรัฐฯ

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการเปลี่ยนแปลงซึ่งครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ที่ได้ทำการจดทะเบียนกับคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ พ.ศ. 2476 (US Securities Act of 1933) ที่ได้แก้ไขแล้วเท่านั้น

¹ RSU คือคำสั้นๆที่หมายถึงหุ้นที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ทางการเงินและการค้าประกัน เพื่อออกหุ้นของบริษัทให้คุณในภายหลังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาษี	
การมอบสิทธิ์	ไม่มีการเสียภาษี
การครบกำหนด	ในวันที่ RSU ครบกำหนดและคุณได้รับหุ้น คุณจะมีหน้าที่ในการเสียภาษี
จำนวนที่ต้องเสียภาษี	ราคาตลาดยุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ครบกำหนดโดยสมบูรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านภาษีสำหรับประเทศไทย ราคาตลาดยุติธรรมของหุ้นคือราคาซื้อขายโดยเฉลี่ยของหุ้นระหว่างเดือนปฏิทินที่คุณได้รับหุ้นภายใต้แผนหุ้น
สภาพของจำนวนที่ต้องเสียภาษี	ผลประโยชน์ที่ถือครองที่ต้องเสียภาษี
เงินได้ต้องเสียภาษีหรือไม่	ใช่
มีเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานที่ต้องชำระหรือไม่	ไม่
มีภาษีอื่น ๆ ที่ต้องชำระหรือไม่	ไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่ายและการรายงานภาษี	
การหัก ณ ที่จ่าย	
เงินได้ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่	ไม่ โดยส่วนตัวแล้วคุณมีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีใด ๆ ที่มีให้แก่หน่วยงานทางภาษีในท้องถิ่นโดยตรง
เงินสมทบประกันสังคมของพนักงานต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่	ไม่เกี่ยวข้อง
มีภาษีอื่น ๆ ที่หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่	ไม่เกี่ยวข้อง
การรายงาน	
ต้องรายงานจำนวนที่ต้องเสียภาษีหรือไม่	นายจ้างของคุณไม่มีภาระหน้าที่ในการรายงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีมีส่วนร่วมของคุณในแผนหุ้น โดยส่วนตัวแล้วคุณมีหน้าที่ที่ต้องรายงานจำนวนที่ต้องเสียภาษีในฐานะเงินได้ของคุณในการขอคืนภาษีส่วนบุคคล

เงินปันผล	
การเสียภาษีในประเทศของคุณ	<p>หากคุณได้รับหุ้นและมีภาระเงินปันผลสืบเนื่องจากหุ้นของบริษัท เงินปันผลใด ๆ ที่จ่ายเป็นหุ้นจะต้องเสียภาษีในประเทศของคุณ (เว้นแต่ว่าเงินปันผลไม่ได้ถูกนำเข้าประเทศไทยในปีเดียวกันกับที่ได้รับเงินปันผลนั้น)</p> <p>คุณมีหน้าที่ในการรายงานจำนวนเงินปันผลและชำระภาษีท้องถิ่นของประเทศตามจำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้นให้คุณ</p>
การเสียภาษีในสหรัฐฯ	<p>นอกจากนี้ เงินปันผลใด ๆ ที่จ่ายให้แล้วจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (“สหรัฐฯ”) ณ ต้นทางด้วย คุณอาจสามารถยื่นคำร้องขอลดหย่อนอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ สำหรับเงินปันผลดังกล่าวในฐานะผู้ทำนกอาศัยในประเทศที่สหรัฐฯ มีสนธิสัญญาทางภาษีเงินได้ด้วย</p> <p>คุณต้องกรอกและยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ของกรมสรรพากรของสหรัฐฯ (U.S. Internal Revenue Service) ให้กับนายหน้าที่คุณได้ฝากหุ้นของบริษัทไว้เพื่อยื่นคำร้องขอรับผลประโยชน์ตามสนธิสัญญา</p> <p>คุณยังอาจได้รับเครดิตภาษีในประเทศของคุณสำหรับภาษีที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้หักไว้แล้ว ณ ต้นทาง</p> <p><i>คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการมีเครดิตดังกล่าว</i></p>

การขายหุ้น	
การเสียภาษีในประเทศของคุณ	<p>เมื่อต่อมาคุณได้ขายหุ้นของบริษัทที่ได้รับภายใต้แผนหุ้น คุณมีหน้าที่ในการเสียภาษีสำหรับเงินได้ใด ๆ ที่คุณได้รับในอัตรารายรายได้ส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อคุณส่งรายได้จากการขายหุ้นไปยังประเทศไทยระหว่างปีที่ขายหุ้นนั้น</p> <p>หากรายได้ที่เป็นเงินสดที่ได้รับจากการขายหุ้นของบริษัทมีจำนวนมากกว่า 50,000 USD คุณจำเป็นต้องรับรายได้นั้น ๆ ภายใน 360 วันนับจากวันที่ขายและส่งรายได้ไปยังประเทศไทยทันที สกุลเงินต่างชาติใด ๆ ที่ส่งไปยังประเทศไทยจะถูกแปลงเป็นเงินบาทไทย</p> <p>หรือถูกฝากเข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างชาติที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยซึ่งทำหน้าที่แทนหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตภายใน 360 วันหลังจากการส่งเงินกลับไป นอกจากนี้ คุณต้องกรอกและยื่นแบบฟอร์มธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Transaction Form)</p> <p>ต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพื่อรายงานการนำรายได้ที่เป็นผลประโยชน์กลับเข้าประเทศไทย (เงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้นต้องเป็นไปตามข้อบังคับด้านการส่งเงินกลับประเทศด้วยเช่นกัน)</p> <p>ทั้งนี้อาจมีข้อยกเว้นสำหรับข้อบังคับด้านการส่งเงินกลับประเทศได้</p> <p>กำไรที่ต้องเสียภาษีจะมีค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างรายได้จากการขายและฐานภาษีของคุณต่อหุ้น หากมี (โดยทั่วไปคือราคาตลาดยุติธรรม ณ วันที่ได้รับหุ้นตามที่ได้อธิบายไว้ในวัตถุประสงค์ด้านภาษีสำหรับประเทศไทย)</p> <p>คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานกำไรใด ๆ ที่ได้จากการขายหุ้น รวมทั้งการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการได้รับกำไรนั้น ๆ</p> <p><i>คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการขายหุ้น</i></p> <p><i>หากคุณไม่ได้ส่งรายได้ที่มาจากการขายกลับประเทศไทยระหว่างปีที่ขายหุ้นของคุณที่ได้รับภายใต้แผนหุ้น</i></p>
การเสียภาษีในสหรัฐฯ	<p>สมมติว่าคุณไม่ใช่ผู้ทำนกอาศัยที่ต้องเสียภาษีให้สหรัฐฯ และได้ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้แก่บริษัทและ/หรือนายหน้าเพื่อรับรองสถานะของคุณว่าไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐฯ คุณจะไม่ต้องเสียภาษีในสหรัฐฯ สำหรับกำไรใด ๆ ที่คุณได้จากการขายหุ้นที่ได้รับภายใต้แผนหุ้น หากคุณยังไม่ได้ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN นายหน้าจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำรองไว้สำหรับกำไรในอัตราราย 24%</p>

ข้อมูลอื่นๆ

ภาษีมรดกของสหรัฐฯ

คุณควรทราบว่าอาจมีการประเมินภาษีมรดกของสหรัฐฯ เมื่อคุณเสียชีวิต หากคุณถือหุ้นของบริษัท (และรางวัลแบบเฉพาะเจาะจง) ณ เวลานั้น กฎหมายด้านภาษีมรดกของสหรัฐฯ สำหรับมรดกของบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐฯ ที่พำนักอาศัยอยู่นอกสหรัฐฯ (“บุคคลต่างด้าวที่ไม่ใช่ผู้พำนักอาศัย”) กำหนดว่าจะต้องยื่นขอคืนภาษีมรดกหากจำนวนมรดกรวมนั้นมากกว่า 60,000 USD หากแม้มีสนธิสัญญาภาษีมรดกที่บังคับใช้ ผลสืบเนื่องจะแตกต่างกันไปจากนี้ จำนวนมรดกรวมของบุคคลต่างด้าวที่ไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยประกอบไปด้วยมรดกที่อยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น ซึ่งรวมถึงหุ้นของบริษัทของคุณ (และรางวัลแบบเฉพาะเจาะจงที่ได้รับมอบสิทธิ์ภายใต้แผนหุ้น) เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้มีความซับซ้อน ทายาทของคุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีหรือด้านการเงินส่วนบุคคล